

ĐẢNG BỘ HUYỆN XÍN MÀN (HÀ GIANG)

NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO, ĐÁP ỨNG YÊU CẦU THỜI KỲ MỚI

DƯƠNG MINH HOÀ*

Trong những năm qua, được sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Giang, sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành năng động của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự nỗ lực vươn lên của nhân dân các dân tộc trong huyện, kinh tế của huyện có bước phát triển vượt bậc, các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt trên 15%/năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 4,6 triệu đồng/năm, đời sống của nhân dân không ngừng được nâng cao.

6 tháng đầu năm 2009, mặc dù thời tiết không thuận lợi; giá cả thị trường biến động do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới, nhưng với quyết tâm cao của các cấp, các ngành và nhân dân các dân tộc trong huyện, sản xuất nông, lâm nghiệp của huyện vẫn đạt những kết quả khả quan: Tổng sản lượng lương thực vụ Xuân đạt 4.968,93 tấn, tăng 341,7 tấn so với cùng kỳ năm 2008. Sản lượng đậu tương đạt 1.694,6 tấn, lạc 1.594,06 tấn... Diện tích trồng chè đạt trên 2000 ha, đây là cây trồng thế mạnh của huyện, nhiều hộ đã thoát nghèo vươn lên khá và giàu nhờ cây chè. Huyện đã xây dựng được một số thương hiệu hàng hóa từ sản phẩm nông nghiệp. Công tác trồng rừng, chăm sóc, khoanh nuôi, bảo vệ rừng được thực hiện tốt. 17/19 xã xây dựng vườn ươm cây giống lâm nghiệp để trồng rừng.

Lĩnh vực công nghiệp - TTCN- xây dựng, giao thông, thương mại, dịch vụ có bước phát triển. Giá trị sản xuất CN- TTCN năm 2008 đạt 9.106,36 triệu đồng, sản phẩm chủ yếu là chế biến chè, khai thác đá, cát, sỏi. Công nghiệp ngoài quốc doanh tăng mạnh. 6 tháng đầu năm 2009, giá trị sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh đạt 4,864 tỷ đồng. Kết cấu hạ tầng nông thôn tiếp tục được đầu tư xây dựng, nhiều công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả như trạm xá, trường học, thủy lợi, nước sinh hoạt, đường giao thông, đặc biệt là công trình kéo điện lưới quốc gia về 4 thôn vùng cao thị trấn Cốc Pài... góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn. Các chương trình, dự án, như Chương trình 134, Chương trình 135 giai đoạn II, Dự án phân cấp giảm nghèo, Dự án 661... được lãnh đạo huyện tập trung triển khai thực hiện, khẩn trương nghiệm thu, thanh quyết toán vốn.

Hoạt động văn hóa, thông tin được quan tâm phát triển. Huyện đã xây dựng, lắp đặt tháp truyền hình, nâng tỷ lệ phủ sóng truyền hình và phát sóng FM. Tỷ lệ phủ sóng phát thanh đạt 98 %, phủ sóng truyền hình đạt 97%; 70% số hộ được xem truyền hình Việt Nam. Công tác giáo dục- đào tạo, y tế có bước phát triển, chất lượng giáo dục đào tạo ngày càng được nâng cao. Năm học 2008 - 2009, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt 98,9 %, THPT đạt 96 %, toàn huyện có 62 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Công tác xã hội hóa giáo dục được coi trọng, phong trào khuyến học, khuyến tài được phát huy.

* Bí thư Huyện ủy

Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu được quan tâm. 6 tháng đầu năm đã có thêm 6 xã được công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế, nâng tổng số lên 15/19 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Công cuộc xóa đói, giảm nghèo; chính sách đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công được thực hiện tốt. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 37,36 % (năm 2008). An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.

Cùng với tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ đặc biệt quan tâm. Tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt của huyện triển khai, quán triệt Nghị quyết và các kết luận HNTU 9 Khóa X. Sau Hội nghị cán bộ chủ chốt, toàn huyện đã tổ chức được 67 lớp, với tổng số 2.723/2.817 đảng viên tham gia, đạt 96,7%. Cuộc vận động *Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh* được triển khai ngày càng sâu rộng, hiệu quả trong hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó tập trung vào các nội dung chủ yếu: *Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu và tác phẩm Sửa đổi lối làm việc*. Để tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động, Đảng bộ tập trung hoàn thiện quy chế làm việc, phối hợp của Ban chỉ đạo Cuộc vận động với các ban, ngành, các đơn vị trong huyện; mở lớp nghiệp vụ và Hội thi tuyên truyền viên cơ sở với tổng số 115 học viên; chỉ đạo tổ chức chiếu phim *Hồ Chí Minh chân dung một con người* trong toàn huyện nhân Kỷ niệm 119 năm Ngày sinh nhật Bác. Từ đó, đã làm dấy lên phong trào thi đua sôi nổi lao động, học tập, làm việc, xây dựng điển hình tiên tiến theo tinh thần và phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh; bước đầu đã chuyển thành hành động tự giác để “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Về công tác tổ chức cán bộ, Đảng bộ tập trung kiện toàn đội ngũ cán bộ ở các ban, ngành, đoàn

thể cấp huyện; kiện toàn, sắp xếp tổ chức đảng theo chủ trương của HNTU 4 Khóa X và Điều lệ Đảng. Công tác tổ chức cán bộ ngày càng được đổi mới, thực hiện nghiêm túc quy trình, tiêu chuẩn, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, từng bước trẻ hóa đội ngũ cán bộ các cấp. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị được Đảng bộ đặc biệt quan tâm. 6 tháng đầu năm 2009, Đảng bộ đã mở được 16 lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị... với 1.066 lượt học viên tham gia; Kết nạp được 85 đảng viên mới, nâng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 2.855 đồng chí.

Công tác kiểm tra, giám sát được các cấp ủy tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Đảng bộ đã thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện NQTU 3 Khóa X về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; triển khai thực hiện nghiêm túc NQTU 5 Khóa X về Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Tập trung chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chương trình, đề án, mục tiêu kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng do đại hội các cấp đề ra. Đảng bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của HĐND, UBND, củng cố xây dựng chính quyền các cấp, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân vững mạnh, không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Năm 2009 và những năm tới, Đảng bộ, chính quyền huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, tăng cường đào tạo nguồn nhân lực, kiện toàn đội ngũ cán bộ; cải cách thủ tục hành chính, xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân đảm bảo sự công bằng, dân chủ, trong sạch; nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp và vai trò tham mưu của các ngành.